
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 
วันที่  ๑5  สิงหาคม  ๒๕๕9 

เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 

-------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
  ๑. นายพิชัย   คันธวณิช      ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๒. นายนพดล  วรมานะกุล      รองประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
  ๓. นายไพฑูรย์  ภัคพยัต      เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  
  ๔. จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๕. นายสมบัติ  บุญมา        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๖. นายอนันตชัย   เลิศมณ ี      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๗. นายอนุสรณ์         คันธวณิช      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๑ 
  ๘. นายประเสริฐ      เล็บครุฑ       สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  9. นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  10. นายศิริชัย  อาคมานนท์    สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๒ 
  ๑1. นายสุทธิพงษ์ มีพงษ ์         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑2. ส.อ.สมพงษ์  เกิดมงคล      สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  13. ร.ต.วิเชียร  นิสกนิลกุล     สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 
  ๑4. นายเลิศฤทธิ์ วินุราช        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต ๓ 

ผู้ไม่มาประชุม 

  1. นายกิตติศักดิ์   สมใจ   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 
  2. นายภูเบศร   วรมานะกุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 
  3. นางยุพิน   พรศิริรุ่ง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 
  4. นางจันทิรา   ชมวงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 3 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑. นายบรรเจิด  พฤกษะศรี     รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี (รักษาราชการแทน นายกฯ) 
  2. นายทศพล  พินิจธนภาคย ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  3. ร.ต.ต.ประทีป  ทานกระโทก    เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 
  4. นายมนตรี  เกิดจิ๋ว      ปลัดเทศบาล 
  5. นายสุกิจ  เทพประสิทธิ์   รองปลัดเทศบาล 
  6. นายสมบูรณ์  ภู่สวัสดิ์         รองปลัดเทศบาล 
  7. นายชัยพร  ผ่องแผ้ว        ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
  8. นางอมรรัตน์  กัลลประวิทย์   ผู้อํานวยการกองคลัง 
  9. นายไวยวิทย์  เชยประทุม     ผู้อํานวยการกองช่าง 
  10. นางพิศเพลิน ฉัตรไชยพรกุล   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 11. นายชัยพร  สุคันธี           ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
   ๑2. นางเฉลิมศร ี ชาวเมือง         ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
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     13. นางอ้อมเดือน ศรีมั่นคงธรรม หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
  14. นางพัชรี   ศรีสอาด  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
  15. นางนันทา   ศรีนคร   หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
  16. นายไพรัชต์   โกศล   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
  17. นายชัยศิริ   จันทร์รักษา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
       ๑8. จ.ส.อ.สุริยันต์ จําปานิล  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด  
  ๑9. นายเพิ่มศักดิ์ แก้ววิสิษฏ์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด 
  20. นางสาวปพิชญา  วงษ์กิมฮ้ัว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักปลัด 
  21. นางบงกช   ทายอด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักปลัด 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

  นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายไพฑูรย์ ภัคพยัต 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามที่ท่าน
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ 
๑ / ๒๕๕9 ในวันนี้ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ที่มีอยู่ในตําแหน่งขณะนี้ จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี   
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี บัดนี้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรีได้มาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 วันที่ ๑5  
สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันนี้  มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ ครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
                       ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที ่๒8 มิถุนายน ๒๕๕9 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงในรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที ่
๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน ๒๕๕9 หรือไม่ ถ้ามโีปรดยกมือขอแก้ไขได้ครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน ๒๕๕9 โปรดยกมือครับ 
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   มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕9 ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕9 เมื่อวันที่ ๒8 มิถุนายน ๒๕๕9 
  - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. 2560 (วาระท่ี 1) (กองวิชาการและแผนงาน) 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (วาระที่  1 )  ตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ได้ เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประม าณ พ.ศ.
2560 (วาระที่  1) ขั้นรับหลักการนั้น กระผมมีความประสงค์ขอถอนญัตติฯ ดังกล่าวออกจากการ
ประชุม เนื่องจากมีความจําเป็นต้องนําร่าง เทศบัญญัติกลับมาตรวจสอบรายละเอียดประมาณการ
ร าย รับ และประมาณกา รร ายจ่า ย  เ พื ่อ ใ ห้ เ กิด ค ว ามถูก ต้อ ง  ต ามหนัง สือก ร ะทร ว งมหาด ไทย      
ด่วนที่สุด  ที่  มท .0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํา งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ .  2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น     
ซึ ่ ง หนัง สือดัง กล่า ว มีก า ร แก้ไ ขป รับป รุง วิธ ีก า ร จัดทํา งบประมาณ รายจ่า ย แตกต่า ง ไปจ าก เดิม         
จึงจํา เป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ ง  และจะเสนอต่อสภาเทศบาลฯ ได้ภายใน
เดือนสิงหาคม 2559 ขอนําเรียนให้ที่ประชุมทราบ ขอบคุณครับ  

  นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  ท่านรองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ได้ขอถอนเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และจะขอมติจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
                                    พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองการศึกษา) 

   นายพิชัย  คันธวณิช  ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี  
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครบั 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม 
นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ขอเสนอญัตติ   
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

  เงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
   งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

/1. ค่าก่อสร้าง... 



- 4 - 

   1. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   - ค่าปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) จํานวนเงิน 1,310,000.- บาท 
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับพื้นที่ถมดินแบบถมบดอัด  สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร     
ถมทรายรองพ้ืน หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (cube) หนา 0.10 เมตร ใส่เหล็ก
ตะแกรงไวร์เมซ ศก. 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 เมตร เนื่องจากอยู่ระหว่างประมาณการราคากลาง         
ซ่ึงคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  2. ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุร ี จํานวน 6 โรงเรียน  
โรงเรียนละ 200,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่
ระหว่างประมาณการราคากลาง ซึ่งคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ ้นปีงบประมาณ แต่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว จึงมีความ
จําเป็นต้องขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือให้มีงบประมาณในการดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์   
   การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน 
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้    
ก่อหนี้ผูกพัน หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสร้างศาลา 
                                   ที่พักริมทางถนนปราจีนตคาม (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558)  
                                   (กองช่าง) 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 
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   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

   ตามที่ สภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 โครงการสร้างศาลาที่พักริมทางถนนปราจีนตคาม งบประมาณ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
ไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ในคราวประชุมสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ไว้
แล้วนั้น บัดนี้ ใกล้ครบกําหนดระยะเวลาการกันเงินดังกล่าวแล้ว แต่เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ยังมิได้ดําเนินการก่อ
หนี้ผูกพันไว้ ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณไว้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จึงขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน อีก 1 ปี (ปีงบประมาณ) คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560  
ทั้งนี้ อํานาจอนุมัติเป็นของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งได้กําหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าว ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลง และหารือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 

   กรณี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดําเนินการหรือมี
เงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจํานวนนั้น ตกเป็นเงินสะสม   

   ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการสร้างศาลาที่พักริมทางถนน
ปราจีนตคาม (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558) หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณโครงการสร้างศาลาที่พักริมทางถนนปราจีนตคาม (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558) โปรด
ยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
โครงการสร้างศาลาที่พักริมทางถนนปราจีนตคาม (งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558) 
   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 
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ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ครับ 

  นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผม 
นายบรรเจิด พฤกษะศร ีรองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี 

   ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.4/ว 1507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้ง
งบประมาณแตกต่างไปจากเดิมหลายรายการ เช่น รายการเงินอุดหนุนทั่วไปกําหนดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรองรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้นํามาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทําให้การ
จัดทํางบประมาณต้องดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ประกอบกับการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
จะต้องจัดทําจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Laas) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 จึงต้องอาศัยระยะเวลาการดําเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทํา
เอกสารงบประมาณ แต่ไม่สามารถนําร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือ
เสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 

   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 24 จึงขออนุมัติขยายเวลาการนําเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จากภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ขอขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

   ขอได้โปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณ
ครับ 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายใน
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 หรือไม่ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ 

   ที่ประชุม  - ไม่มี 

   นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายใน
ญัตตินี้ ผมจะขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โปรดยกมือครับ 

   มติที่ประชุม เห็นชอบในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

/- เห็นชอบ... 
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   - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ จํานวน 13 ท่าน 
   - ไม่เห็นชอบ  จํานวน - ท่าน 
   - งดออกเสียง จํานวน 1 ท่าน (ประธานสภาเทศบาลฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ  
กระผมขอมอบหน้าที่ให้ท่านเลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองปราจีนบุรี เขต ๑ เป็นผู้รับเรื่องและนําเสนอต่อคณะผู้บริหารต่อไป ขอเชิญท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต ครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านพิชัย  คันธวณิช 
ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ กระผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 
เนื่องด้วยโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและครู ได้
จัดพิธีฉลองอาคารเรียนปฐมวัย และอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  
ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือจัดทําอาคารเรียน จัดซื้ออุปกรณ์พร้อม  
พัดลมติดตั้งอาคาร ถังน้ําเย็นสําหรับดื่มหน้าห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนอํานวยความสะดวกสําหรับ 
นักเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนจึงขอเรียนเชิญท่านและหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมือง
ปราจีนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ
ของลูกหลานระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในการนี้  โรงเรียนขออนุโมทนาบุญกุศลและขอให้ท่านและ
ครอบครัวมีความสุขความเจริญ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นายศรีทอง สรรพโชติ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) เรื่องต่อไปเป็นเรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีทําบุญโรงเรียน มอบ
ทุนการศึกษากองทุนอาหารกลางวัน ด้วยโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ได้กําหนดจัดพิธีทําบุญโรงเรียน 
มอบทุนการศึกษา กองทุนอาหารกลางวัน นักเรียนมัธยมศึกษาและการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองปราจีนบุรีที่เรียนดี มีฐานะยากจน และบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวมของโรงเรียน จํานวน 1,000.- 
บาท หนึ่งพันบาทต่อทุน ทุนละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 
น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เพ่ือความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกําลังใจ
ให้แก่ครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีสืบไป จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นเกียรติร่วมในงานพิธีทําบุญ
โรงเรียน มอบทุนการศึกษา กองทุนอาหารกลางวัน และการจัดการศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และ
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ นายอาคม  สมบูรณ์วงศ์ ผู้อํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืนๆ ต่อที่
ประชุมสภาฯ ถ้ามีขอเรียนเชิญครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 
ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 ขอกราบเรียนประชาชนทุกท่าน ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ถนนหนทางต่างๆ ที่
ท่านพบว่ามีการชํารุดหรือน่าจะเป็นอันตรายต่างๆ หากท่านพบกรุณาแจ้งไปยังสมาชิกสภาเทศบาลฯ ในเขตของ
ท่าน เพ่ือนําเรียนให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบและแก้ไข เพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน ขอบคุณครับ 

   จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อได้ยินเรื่องฝนตก ผมจึงขอพูดต่อในประเด็นนี้ เมื่อฝนตกมาก หญ้าก็ 

/ขึ้นรก... 
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ขึ้นรก อยากให้ผู้รับผิดชอบช่วยดูแลในส่วนนี้ด้วย และศาลหลักเมืองที่อยู่บริเวณริมแม่น้ํา ผมอยากให้ท่านสมาชิกฯ 
เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เข้าไปดูด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้าง ด้านบนหลังคาศาลหลักเมืองดูแล้วจะเป็นที่
เพาะต้นโพธิ์ ผมดูแล้วมีประมาณ 30 - 40 ต้น ด้านล่างเป็นที่เพาะเห็ด เห็ดขึ้นแซมกับหญ้าญี่ปุ่นที่ปลูกเอาไว้  ซึ่ง
ยาวแต่ไม่มีคนตัด ด้านหน้าก็มีถังขยะวางไว้บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ผมดูแล้วไม่เห็นชอบ ฝากเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดูแลด้วย และกลางคืนก็ไม่มีแสงไฟส่องสว่าง ผมได้สอบถามแล้วว่าแผงไฟอยู่ใต้ดินซ่อมยาก แล้วจะซ่อม 
ได้ปีไหน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน และมองไปบริเวณกว้างๆ เช้าขึ้นมามีขวดเบียร์ แก้วพลาสติก ถุงพลาสติก เศษ
อาหารเกลื่อนกลาดไปหมด ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร เป็นที่สักการะของชาวจังหวัดปราจีนบุรี เป็นที่เชิดหน้าชูตา 
ศาลหลักเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปกราบไหว้ ก็ขอให้ช่วยเข้าไปดูแลกันด้วย มีประชาชนได้ปรารภมาว่าสกปรก
มาก สีที่ทาก็ดูไม่สดแล้ว ช่วยหางบประมาณเข้าไปดูแล้วด้วย และเรื่องต่อไป คือ เรื่องขยะ เช้าๆ ท่านสมาชิกท่าน
ใดได้มีโอกาสขี่จักรยานกันบ้างครับ ลองสังเกตดูตามพ้ืนที่ ที่ทิ้งขยะแต่ละที่แต่ละจุดสกปรกมากๆ ไม่ทราบเป็น
เพราะอะไร ตีสามตีสี่มีรถมาเก็บขยะจริงครับ แต่เก็บแล้วเลอะไปหมด ไม่มีความสะอาดเลย รถเก็บขยะก็เอาขยะ
ไปไม่หมด ด้านข้างยังมีถุงขยะวางไว้ ยังมีเตียงเก่าๆ มีโซฟาเก่าๆ เป็นเวลา 3 – 4 เดือน ก็ยังอยู่ ทําไมไม่เก็บไป
หรือว่าคัดแยกขยะไม่ได้ ขายไม่ได้เลยไม่เอาไป มองแล้วไม่น่าดู ไม่ใช่เฉพาะจุดเดียว ทั่ว ไปหมดทั้งเขตเทศบาล 
ท่านลองไปดู ฟ้องด้วยภาพก็ได้ ประชาชนก็ปรารถมาว่าเมืองปราจีนบุรีในเขตเทศบาลฯ ของเราสุดยอดแห่งความ
สกปรก ประชาชนว่าอย่างนั้น ผมก็แจ้งไปว่าเจ้าหน้าที่ของเราน้อย งานก็มาก ยิ่งช่วงนี้น่าฝนก็ทราบกันอยู่ว่าหญ้า
ขนข้ึนเต็มพ้ืนที่ ริมทางฟุตบาทเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคลองวัว ฝั่งแก้วพิจิตร หรือถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ เจ้าหน้าที่
งานเยอะ คนไม่พอ ต้องรับพนักงานเพ่ิมอีกสองถึงสามร้อยคนน่าจะดี และเรื่องไฟฟ้า ช่วงนี้ฝนตก ไฟทางตอน
กลางคืนบางหลอดดับเป็นจํานวนมาก ฝนตกไฟอาจจะช็อต ก็ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบช่วยดูแลด้วยว่า
ไฟดับตรงไหนบ้าง และบริเวณริมทางรถไฟหน้าค่ายจักรพงษ์ ในโลกของโซเชียลมีการแจ้งว่าวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 
2559 จะปิดถนน 3 วัน เพ่ือจะปรับปรุงทางขึ้น – ลง ข้ามทางรถไฟ ผมก็ขับรถไปดู ปิดเหมือนกันครับ แต่ปิด
ชั่วโมงเดียวแล้วก็เอาหินคลุกลง พอตกเย็นฝนตก หินคลุกไหลไปกับน้ําหมด น้ําค้างเป็นหลุมเป็นบ่อจํานวนมาก 
ประชาชนก็ฝากถามมาว่าจะทําอย่างไรให้ดีขึ้นได้บ้าง จริงอยู่เป็นเขตของการรถไฟฯ เราทํางานยาก แต่ประชาชน
ไม่ทราบหรอกครับว่าเป็นเขตของการรถไฟฯ ประชาชนถือว่าเป็นเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เวลาเดือดร้อน
ประชาชนไม่ต่อว่าการรถไฟฯ นะครับ แต่ประชาชนจะต่อว่าเทศบาลฯ ของเราทําอะไรกันอยู่ ขณะนี้สมาชิกสภา
เทศบาลฯ ไม่มีการเลือกตั้ง สภาเทศบาลฯ ดําเนินการต่อตามคําสั่งของ คสช. แต่ในปี พ.ศ. 2560 เราอาจจะมี
การเลือกตั้ง ขอฝากให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ช่วยดูแลความเดือดร้อนของประชาชนกันด้วย เพราะพวกเรา
เป็นกลุ่มที่หนาแน่น เดี๋ยวจะเป็นจุดบอดของพวกเรา และถนนสฤษฏ์ยุทธศิลป์ จากสี่แยกไฟแดงวัดแก้วพิจิตร  
ถนนบริเวณนั้นดี แต่ถนนที่จะเข้าไปหมู่บ้านหรือชุมชนวัดแจ้ง การจราจรคับคั่งมาก เพราะเป็นถนนที่ใช้เลี่ยง
ทางเข้าเมืองออกหลังค่ายและข้ามทางรถไฟ ถนนเส้นนี้ผมอยากให้ผู้บริหารของบประมาณมาปรับปรุงถนน 
เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อจํานวนมากและประชาชนก็ใช้ถนนเส้นนี้กันมาก ประชาชนก็เดือดร้อนและ    
ดูไม่สวยงาม และงาน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา จังหวัดอ่ืนๆ ไฟประดับในเขตเทศบาลฯ ประดับกัน
สวยงาม แต่เข้ามาในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ไม่มีไฟประดับที่โดดเด่น เรื่องนี้ผมได้พูดมาหลายครั้งแล้ว 
อยากจะให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ไม่มีงบประมาณหรืออย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเกียรติของจังหวัดและเป็นเกียรติ
ของเทศบาลฯ ไม่ต้องไปดูไกลแค่อําเภอศรีมหาโพธิก็ดูสว่างไสว อําเภอประจันตคามริมทางของเขาโดเด่น แต่ใน
เขตเทศบาลฯ ของเรามืดมาก ไม่ทราบว่าวันอะไรเป็นวันอะไร และจะใกล้งานวันพ่อแล้ว 5 ธันวาคม ผมขอสักครั้ง
หนึ่งเถอะครับให้เทศบาลฯ ของเราสว่างไสวและดูเด่น ให้ประชาชนมองว่าเทศบาลฯ ของเราทํางานกันจริงจัง สีสัน
สวยดีเมื่อเข้ามาในเขตเทศบาลฯ แต่อย่าไปจ้างเขามาติดหลอดไฟเหมือนครั้งที่แล้วนะครับ เหมือนไฟงานมีใบพัด 
ผมดูแล้วไม่สวยงาม และอีกเรื่องผมขอย้อนกลับมาที่เรื่องขยะ เรื่องคนกวาดถนน เช้าๆ ท่านลองมองดูนะครับ เขา
กวาดถนนจริงๆ ครับ แต่ตามซอยที่เข้าไป คนกวาดถนนเขาก็มองเห็น มองไปแล้วประมาณ 50 เซนติเมตร แต่เขา
ไม่กวาดเพราะไม่ได้อยู่บนถนน แต่อยู่ในซอย ผมก็สงสัยว่าเขารับนโยบายนี้มาจากไหน มีการฝึกอบรมหรือไม่ มีการ 
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พูดคุยกันหรือไม่ว่าเห็นขยะแล้วช่วยเก็บหน่อย เพราะคุณเป็นเจ้าหน้าที่  หากเทศบาลฯ เข้าไปเก็บเงินค่าขยะ 
ประชาชนไม่ให้ เทศบาลฯ ก็ว่าประชาชนไม่ได้ เพราะกวาดไม่จริงจัง เก็บเฉพาะถุงพลาสติก เศษกรวดต่างๆ ก็ไม่
กวาดลงข้างทาง กวาดเฉพาะถุงพลาสติก กลางคืนผมเห็นเต็มถนน พอเช้ามาลมพัดเข้าข้างทาง เขาก็ไม่กวาดแล้ว 
เพราะไม่ได้อยู่บนถนนแต่อยู่ข้างทาง วันหลังผมจะถ่ายรูปมาให้ดู ช่วยฝากบอกเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตรงนี้ด้วย ขอเรียน
ให้ผู้บริหาร ประธานสภาฯ ได้รับทราบและช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย ได้พูดกันมามากแล้วและเจ้าหน้าที่ทีร่ับผิดชอบ 
ก็มีงานมากผมก็ทราบอยู่แต่จะแก้ปัญหาอย่างไร และเรื่องถนนข้ามทางรถไฟ ไม่ต้องอ้างนะครับว่าเป็นของการ
รถไฟฯ เพราะเป็นเรื่องซํ้าๆ เก่าๆ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอเชิญท่านบรรเจิด  พฤกษะศรี 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี ตอบข้อซักถามจากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ครับ 

   นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมือง
ปราจีนบุรี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม       
นายบรรเจิด  พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เรื่องที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้อภิปรายมาเกี่ยวกับปัญหาในเขตเทศบาลฯ เป็นปัญหาที่มีมานาน ในระหว่างที่รักษา
ราชการอยู่ 1 ปี ผมก็ได้เคี่ยวเข็ญให้ทางกองช่างสํารวจไฟ ไม่ว่าจะเป็นศาลหลักเมือง มีเจ้าหน้าที่ควบคุม มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลศาลหลักเมืองแต่ละเดือนให้ไปทําหน้าที่ ผมไม่มีเวลาที่เข้าไป
ตรวจสอบได้ทุกท่ี จึงได้มอบหมายให้กองช่างเข้าไปดําเนินการ ในเรื่องถนนข้ามทางรถไฟ ในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 
2559 แจ้งให้ประชาชนทราบว่าเทศบาลฯ จะดําเนินการซ่อมแซมเป็นการชั่วคราวถนนข้ามทางรถไฟ แต่เราก็ 
ต้องยอมรับว่าเป็นที่ของการรถไฟฯ จริงๆ ผมขอถามว่าถ้าเรานํางบประมาณไปใช้ในการซ่อม ทาง สตง. ก็จะเรียก
เงินคืนจากเรา ถ้าเราทําผิดระเบียบเพ่ือให้ประชาชนชอบใจ แล้วโดนเรียกเงินคืน จะนําเงินที่ไหนไปคืนให้ครับ    
ทุกอย่างจึงต้องปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ที่เราแจ้งว่าจะซ่อมแซมให้ชั่วคราวในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2559 
ทางผู้อํานวยการกองช่างได้เสนอมา เพราะกลัวประชาชนเดือดร้อน จึงได้แจ้งไป เนื่องจากทางตํารวจและทหาร 
ติดภารกิจ ซึ่งมีการลงประชามติ ตํารวจไม่สามารถมาดูแลปิดกั้นถนนได้ จึงแจ้งเลื่อนออกไปก่อน ที่เทศบาลฯ 
ดําเนินการให้เพราะทางการรถไฟฯ แจ้งมาว่าไม่มีงบประมาณ เทศบาลฯ จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดสรร
งบประมาณของเทศบาลฯ ดําเนินการซ่อมให้ก่อนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนตามความเป็นจริง แล้วประชาชนไม่
ต้องเป็นห่วง ผมได้เข้าประชุมร่วมกับการรถไฟฯ และทหารแล้วว่าจะมีงบประมาณที่จะมาใช้ในการซ่อมแซมถนน
ข้ามทางรถไฟแน่นอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งการรถไฟฯ จะขยายป้อมของการรถไฟฯ ออกไปอีกให้กว้าง
ขึ้น แตเ่นื่องจากการรถไฟฯ จะทําให้ดี งบประมาณก็เป็นงบประมาณของการรถไฟฯ ประมาณ 3 ล้านบาท อีกทั้ง
ถนนตรงนั้นเป็นถนนที่แยกเข้าซอยริมทางรถไฟ ซึ่งจราจรติดขัดเพราะประชาชนบางท่านขับรถด้วยความมักง่าย 
จึงได้ประสานกับตํารวจจราจรเข้าไปจัดระเบียบให้ ให้เป็นถนน One Way หรือทําอย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้รถขับออกมา
จากซอย สังเกตได้จากเมื่อขับรถไปจากทางห้าง Big C จะมีรถเลี้ยวขวาเข้าถนนเรียบทางรถไฟหรือตรงข้ามทาง
รถไฟ และรถที่มาจากถนนเรียบทางรถไฟจะเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองและเลี้ยวขวาข้ามทางรถไฟไปตลาดหน้าค่าย ส่วน
ถนนเรียบทางค่ายจักรพงษ์ก็จะเลี้ยวซ้ายออกมาเพ่ือข้ามทางรถไฟและเลี้ยวขวาเพ่ือไปตลาดหน้าค่าย การจราจร
ในจุดนี้ถ้าไม่มีการจัดการจราจรให้เป็นระเบียบและเป็นระบบ ให้ขยายถนน ยิ่งขยายให้กว้าง การจราจรก็จะติด
มากขึ้น หากตํารวจไม่เข้าไปจัดการดูแลระบบจราจรให้ดี จึงขอแจ้งให้ทราบ ส่วนในเรื่องขยะ ทางเทศบาลฯ มี
ผู้รับเหมาเก็บกวาดเก็บขยะ มาเป็นเวลา 10 กว่าปี ท่านสมาชิกสภาฯ ก็ทราบกันอยู่ และใครเป็นผู้ตรวจรับงานใน
การเก็บกวาดขยะ การเก็บกวาดตรงไหนไม่เรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปดูแล ถ้าผู้รับเหมา
ทํางานไม่เรียบร้อยก็เปลี่ยนบริษัทผู้รับเหมาใหม่ ประมูลกันใหม่ ส่วนไฟฟ้า โคม เนื่องจากถนนสายหลักกว้าง ผม 
ไม่ทราบว่าเวลาจัดซื้อไฟฟ้ามีสเปคในการจัดซื้อหรือไม่ หรือคุณใช้อย่างถูกสุดเพ่ือประหยัดงบประมาณ ผมได้กําชับ 
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ไปแล้วว่าให้จัดซื้อวัสดุที่มีคุณภาพ และช่วยเปลี่ยนในแต่สายที่มีความจําเป็น เนื่องจากงบประมาณมีจํากัด และ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณปีนี้กว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จออกมาเป็นรูปเล่ม มาขณะนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย เพราะ
เรามีแต่รายจ่ายมากข้ึน แต่รายได้ไม่เพ่ิม เงินเดือนข้าราชการเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่รายได้ของเราเท่าเดิม การจัดเก็บของ
กองคลัง ทุกครั้งที่ได้มีการประชุม บางท่านก็ทํางานแบบเช้าชามเย็นชาม ผมก็ไม่ทราบว่าจะบอกอย่างไร เพร าะ
เป็นจิตสํานึกของข้าราชการที่ทํางานเพ่ือองค์การ ทําอย่างไรก็ได้ให้คุณทํางานเต็มตามหน้าที่  ไม่ใช่เวลางานคุณไม ่
ทํา แต่พอถึงเวลาจะเอา OT ผมก็ไม่อยากจะไปว่ากัน ผมก็นักการเมือง ผมเกิดที่นี่ อยากให้บ้านเมืองเราดี เราก็
ต้องช่วยกันทํา ช่วยกันทุกฝ่าย ผมคนเดียวทําอะไรไม่ได้ ถ้าข้าราชการไม่ปฏิบัติตาม และเรื่องไฟประดับ 12 
สิงหาคม เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ประชุมแต่ละครั้ง ผมก็อยากให้การทํางานทุกอย่างออกมาดี อุปกรณ์
ที่จะเข้าไปเปลี่ยนไฟตามถนนต่างๆ ของเทศบาลฯ แทบจะไม่มีอยู่แล้ว งบแต่ละครั้งที่จะมา ในงบประมาณปีนี้ ซึ่ง
ผมเห็นว่าความสําคัญอยู่ที่ความปลอดภัยของประชาชนพ่อแม่พ่ีน้อง จึงได้เพ่ิมการติดตั้งกล้องวงจรปิด เป็น
งบประมาณเร่งด่วน และในวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ผมก็จะต้องเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิด 
ไฟฟ้าและแสงสว่างในที่ชุมชน ซึ่งทางจังหวัดได้ให้เทศบาลฯ ทําแผนเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดว่าในเขตเทศบาลฯ มี
ความจําเป็นที่จะต้องติดกล้องวงจรปิดตรงไหนบ้าง แยกไหนบ้าง และเสนอเข้าไปให้ส่วนกลางพิจารณา เพ่ือที่จะ
ได้รับงบประมาณมาช่วย อาจจะได้มาหรือไม่ได้มา แต่ผมก็ได้บรรจุเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเข้าไปใน
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงใช้งบประมาณ ประมาณ 2 ล้านกว่าบาท และเสียงตามสายที่ประชาชนบางชุมชน
แจ้งมาว่าตรงนี้ไม่ได้ยิน ตรงนั้นไม่ได้ยิน เพราะเราต้องเฉลี่ยงบประมาณลงไปในแต่ละส่วน เพ่ือความจําเป็นและ 
สิ่งไหนสําคัญเราก็ต้องดําเนินการก่อน อย่างกล้องวงจรปิด ทางตํารวจเองก็อยากได้ ทางจังหวัด ทางทหารก็เข้ามา
ที่เทศบาลฯ ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมประชุมเกือบทุกวัน ทุกอย่างที่เชิญประชุมมาผมไปหมด ผมไม่ได้อยู่เฉยๆ 
กระดิกนิ้วสั่งไม่มี ประชุมเกือบทุกวัน เราทําอย่างไรได้ เราต้องช่วยกัน ส่วนการทิ้งขยะบริเวณศาลหลักเมือง ผมขอ
บอกประชาชนเลยว่าถ้ายังมักง่ายทิ้งขยะไม่เลือกที่ เทศบาลฯ ของเราก็ไม่มีวันสะอาด พวกเลี้ยงสุนัขจรจัด
เหมือนกัน ผมรู้ว่าคุณมีจิตใจเมตตา แต่อย่าให้อาหารบนฟุตบาท พอสุนัขกินเสร็จแล้วก็สกปรก เพราะคุณไม่ได้มา
ทําความสะอาด แล้วใครเป็นคนเก็บกวาด รู้อยู่ว่าพนักงานของเรามีน้อย เราทําความสะอาดได้ไม่หมด พวกวัยรุ่นที่
นําเหล้า เบียร์ ไปทานริมเขื่อนและศาลหลักเมือง กินเสร็จก็ไม่เก็บทิ้งลงถังขยะ ขนาดมีถังขยะให้ก็ยังไม่ทิ้งเลยก็
กองอยู่ตรงนั้น และพนักงานกวาดกวาดได้วันละกี่รอบ กวาดได้เพียงตอนเช้าและตอนกลางคืนตามตารางงานของ
เขา ผมไม่รู้ว่าเขากวาดช่วงไหนบ้างก็อยู่ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่จะไปควบคุม ทุกคืนมีวัยรุ่นเข้าไป กิน
เสร็จขว้างแก้ว ขว้างขวด ตํารวจจะต้องเข้าไปช่วยกวดขันด้วย ในที่สาธารณะเมื่อกินเสร็จแล้วมีเรื่องกัน จึงเป็นที่ 
มาว่าทําไมเราจึงต้องมีกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ตรวจจับพวกนี้ และบริเวณศาลหลักเมือง ไฟฟ้าติดๆ ดับๆ ผมก็สั่งไป
ทุกครั้ง ประชุมทุกครั้งก็สั่งทุกครั้ง ต้นไม้ก็ต้องเอารถกระเช้าขึ้นไปตัด ก็ทราบกันอยู่ว่าช่วงนี้ฝนตก หญ้าก็ขึ้นเร็ว
เป็นเรื่องปกติ ก็อยากกําชับให้ทางกองช่าง งานสวนสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะฝั่งโรงเรียนปราจีน
กัลยาณ ีช่วยกันทํางานให้มากขึ้นกว่าเดิม ผมก็ไม่อยากให้ใครมาต่อว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ว่าไม่ทํางาน เราต้อง
ช่วยกัน บ้านเมืองเรา เรายังปล่อยให้เป็นอย่างนี้ ก็คงไม่มีใครช่วยได้ ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ ครับ ขอเชิญท่านอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 
2 ครับ 

   นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 2 กราบเรียนประชาชนในเขตเทศบาลฯ ท่านได้ยินทั้งสมาชิกสภาฯ และ
ทั้งฝ่ายบริหารชี้แจง ทั้งเป็นห่วงทั้งชี้แจง ก็ได้เห็นแล้วว่าเราทํางานเต็มที่ มีอะไรขาดตกบกพร่อง ขอให้ท่านแจ้งมา
เลยครับ สมาชิกทุกท่าน ยินดีจะดูแล หากเราชี้แจงไม่ได้ยังไงท่านตําหนิได้เลยครับ ขอบคุณครับ 

/นายไพฑูรย์... 
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   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ ครับ ขอเชิญ จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 
1 ครับ 

  จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 กราบเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ภาคิน  ธรณีทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เขต 1 เมื่อสักครู่ที่ได้เสนอหลายๆ เรื่อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไข ตรงนี้เรารู้แล้ว
อยากจะรับทราบระยะเวลาที่จะไปพัฒนาหรือจะไปบริหารจัดการ เพราะในการประชุมครั้งต่อไปจะได้ขอบคุณว่า
ท่านได้ดําเนินการมาหมดแล้ว จึงขอฝากให้ช่วยกันดูแล เพราะเรากลุ่มเดียวกัน อยากจะให้บ้านเมืองของเราสะอาด 
มองดูแล้วจรรโลงใจ ไปทางไหนก็ดูเจริญหูเจริญตา แต่ถ้าดูแล้วรกหูรกตา เพราะสมาชิกสภาฯ ไม่อํานาจมาก
พอที่จะสั่งการ ทุกๆ คน อํานาจเบ็ดเสร็จน้อย เพราะอํานาจอยู่ที่สภาฯ เพ่ือจะชี้แจงและเล่าสู่กันฟัง จะมาสั่งให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ ไปดําเนินการค่อนข้างยาก นอกจากคนที่รู้ใจจึงจะไปดําเนินการให้ แต่ก็ต้องผ่านผู้บริหาร
อยู่ดี ฉะนั้น บทบาทของสมาชิกสภาฯ จึงน้อย เพียงแต่ว่าถ้าเรามีผู้นําที่ดี กล้าคิด กล้าทํา กล้าบริหาร และกล้า   
สั่งการ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไม่ดําเนินการตามคําสั่งที่ผู้บริหารสั่งการ จะทําอย่างไรก็เป็นเรื่องของผู้บริหาร ผมว่า
ไม่มีใครกล้าหรอกครับผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าเราสั่งในสิ่งที่ควร ในเรื่องงานผมว่าไม่กล้ามีใครขัด เขาก็จะดําเนินการให้
แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้น ก็ต้องดูด้วยว่างานที่รับผิดชอบของเขามากเพียงใด ถ้างานเขามาก เขาแยกตัวไปทําไม่ได้ อย่าง   
หัวหน้าที่รับผิดชอบเรื่องงานอนามัยทั้งหลาย ผมรู้หัวหน้าคนเดียวทําไม่ไหว แต่ถ้าผู้ใต้บังคับไม่ช่วย หัวหน้าคน
เดียวก็หัวปั่น หัวหน้าที่รับผิดชอบขยันมาก เก่งมาก ยอมรับ ไม่ได้พูดเพ่ือต่อว่าหัวหน้าแต่พูดมาเพ่ือต่อว่า
ผู้ปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ 

   นายไพฑูรย์  ภัคพยัต เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี  มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่ ครับ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดนําเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาฯ ผมขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลฯ ดําเนินการเพื่อปิดประชุมฯ ต่อไป ครับ 

  นายพิชัย  คันธวณิช ประธานสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ขอบคุณท่านไพฑูรย์  ภัคพยัต
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ครับ ที่ทําหน้าที่เรื่องอ่ืน ๆ แทนกระผม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะนําเสนอ
เรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ กระผมนายพิชัย  คันธวณิช ในนามของสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิด
ประชุมครับ 

ปิดประชุม  เวลา 15.00 น. 

 

     (ลงช่ือ)                                   ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
             ( นายเพิ่มศักดิ์     แก้ววิสิษฏ์ ) 
             เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 
 
 
     (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               ( นายไพฑูรย์    ภัคพยัต ) 
        เลขานุการสภาเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 
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   คณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดตรวจรายงานการประชุม ได้พร้อมกันตรวจรายงาน   
การประชุมดังกล่าว เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 10.๐๐ น. เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้      
เป็นหลักฐาน 

 

 

     (ลงช่ือ) สิบเอก                                  ประธานกรรมการ 
                        ( สมพงษ์       เกิดมงคล )    
 
 
 

     (ลงช่ือ)                                           กรรมการ 
                   ( นายอาร์ต  รุ่นประพันธ์ ) 

 

 

     (ลงช่ือ)                                           กรรมการ 
                   ( นายอนุสรณ์  คันธวณิช ) 

 
                รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
 
 
 

     (ลงช่ือ) 
                    ( นายพิชัย      คันธวณิช ) 
               ประธานสภาเทศบาล 

 


